

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3300 /UBND-VX

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành ⁽⁶⁰⁾;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương và ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Thông báo số 137-TB/TU ngày 17/7/2021; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cấp bách sau đây:

1. Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh ⁽¹⁾ trong 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là *Chỉ thị 16/CT-TTg*).

- Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 và Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021); UBND tỉnh tại các Chỉ thị: số 10/CT-UBND ngày 22/6/2021, số 11/CT-UBND ngày 25/6/2021, số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 và các văn bản hướng dẫn việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ⁽²⁾.

- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (*phải có thẻ công chức, viên chức hoặc giấy chứng minh nơi làm việc*) và các trường hợp khẩn cấp khác do Sở Y tế hướng dẫn; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu **02 mét** khi giao tiếp; không tập trung quá **02 người** ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp

⁽¹⁾ Giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, tổ với tổ, khu với khu, ấp với ấp, xã với xã, huyện với huyện.

⁽²⁾ Công văn số 3255/UBND-VX ngày 15/7/2021 về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp khu công nghiệp và đăng ký sản xuất theo phương án "03 tại chỗ"; công văn 3297/UBND-TH ngày 16/7/2021 về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 theo phương án "03 tại chỗ" và "01 cung đường, 02 địa điểm".

huyện, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhân viên làm việc luân phiên, *giảm tối đa* số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết; trường hợp phải tổ chức họp thì tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Người đứng đầu đơn vị *phải chịu trách nhiệm cá nhân* trong việc làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị mình và để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Ngành y tế, lực lượng vũ trang bố trí trực chiến 100% quân số. Các cơ quan thuộc các đơn vị hoạt động công ích, phục vụ thiết yếu và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế để bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý địa giới hành chính của mình triển khai thành lập mới các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tới tận khu phố, ấp; chủ động có biện pháp cấp thẻ, phiếu đi lại cho người dân có nhu cầu thật sự cần thiết phải ra ngoài; đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định và việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, đặc biệt phải kiên quyết không để “*chật ngoài, lỏng trong*” ở các khu phong tỏa, cách ly. Phối hợp với ngành Công thương trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu.

2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương chỉ đạo hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các địa bàn, khu vực; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, dịch vụ bưu chính, viễn thông, xe đưa đón công nhân và chuyên gia của các doanh nghiệp (áp dụng “*01 Cung đường, 02 Địa điểm*”), chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, ứng cứu thông tin nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện kết nối lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ổn định giá cả các mặt hàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm các quy định pháp luật; không được để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường... trong thời gian này. Tạm dừng tất cả hoạt động của chợ tự phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ các chợ truyền thống nếu đáp ứng đủ điều kiện hoạt động (*noi nào không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch hiệu quả thì dừng hoạt động*); đối với các siêu thị, trung tâm thương mại phải nâng mức độ chống dịch lên mức cao nhất, thường xuyên khử khuẩn, giảm, giãn sự tập trung khi mua sắm... đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch.

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch ở trạng thái cao nhất theo Kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm đảm bảo Kế hoạch cách ly tập trung (50.000 người và mở rộng lên 100.000 người) và điều hành hiệu quả công tác này, không để bị động, lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.

Công an tỉnh: Huy động toàn lực lượng tham gia các hoạt động phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả trên từng địa bàn, tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của mình và các quy định của Trung ương, của tỉnh phải chủ động, quyết liệt, sâu sát trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chỉ cho phép hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở (*công ty, doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng*) đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống dịch, đặc biệt phải đảm bảo *phương án sản xuất "03 Tại chỗ"* ⁽³⁾ hoặc thực hiện *phương án "01 Cung đường, 02 Địa điểm"* ⁽⁴⁾ theo quy định, hướng dẫn của Ngành Y tế; kịp thời ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình huống xuất hiện các ca dương tính trong từng doanh nghiệp, không được bị động dẫn đến dễ dịch lây lan, mất kiểm soát.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đúng đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ⁽⁵⁾, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ⁽⁶⁾ và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh ⁽⁷⁾.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh thì Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị, địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Y tế và UBND tỉnh để được hướng dẫn, xử lý./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia; } (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, KGVX;
- Báo BD, Đài PTTH BD;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, H, Tùng. *in* 21

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lộc Hà

⁽³⁾ *Phương án sản xuất "03 Tại chỗ"* là sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ.

⁽⁴⁾ *Phương án "01 Cung đường, 02 Địa điểm"* - 01 cung đường là: Doanh nghiệp đưa rước công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc bằng phương tiện tập trung - 02 địa điểm là: 01 địa điểm là khách sạn, ký túc xá, chỗ ở tập trung công nhân; 01 địa điểm là nhà máy sản xuất.

⁽⁵⁾ *Nghị quyết số 68/NQ-CP* ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

⁽⁶⁾ *Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg* ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

⁽⁷⁾ *Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND* ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.